

สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)

ฯลฯ

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย</b>			
๑	รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) จำนวน ๑ อัตรา	รับทราบ	
๒	รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐ อัตรา	รับทราบ	
๓	รายงานการแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ	รับทราบ	
๔	รายงานการประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) จำนวน ๑ อัตรา	รับทราบ	
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย</b>			
๑	ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน ๑๘ ราย	เห็นชอบ	
๒	ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายนางศิริรัตน์ ว่องทัง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๑๙๙๘๔-๒ โอนไปประจำโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑๖๐๒-๒ กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	เห็นชอบ	
๓	ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายนายมานพ ลีลาสุชานนท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๙) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖	เห็นชอบ	
๔	ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว เลขที่ตำแหน่ง ๐๓-๐๒๐๑-๐๐๑ กองแผนและงบประมาณ เป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว เลขที่ตำแหน่งและสังกัดเดิม เพื่อกำหนดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	เห็นชอบ	

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	หมายเหตุ
๕	<p>ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการรองคํการบรหการส่วนจําหวัด เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบชั้นต้น จํนวน ๒ ราย คือ</p> <p>๑. นายปลลพ ลีลาสุธานนทํ ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธํ ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๒๘-๐๒๐๕-๐๐๒ สังกัด กองการทอวงเทียวและกีฬา เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธํ ๔</p> <p>๒. นางสาวหทัยทิพย์ รักแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ เลขที่ตำแหน่ง ๑๖-๐๓๐๖-๐๑๐ สังกัด กองกิจการชนสงํ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓</p>	เห็นชอบ	
๖	<p>ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการรองคํการบรหการส่วนจําหวัด ผู้สอบคัดเลือกได้ราย นายอนูวัตร ศรีขวัญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖ว เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๕ สังกัดสำนักปลัดองคํการบรหการส่วนจําหวัด องคํการบรหการส่วนจําหวัดภูเก็ต</p>	เห็นชอบ	
๗	<p>ขอความเห็นชอบสงํเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้คณอณุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ กรณี นายวันรบ เยบ้านไร่ ตำแหน่ง คณงาน (ลูกจ้างประจำ) สังกัดกองช่าง องคํการบรหการส่วนจําหวัดภูเก็ต ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง</p>	เห็นชอบ	
๘	ขอความเห็นชอบการขอจัดตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	เห็นชอบ	
๙	<p>ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จํนวน ๔ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํนวน ๑ อัตรา รวม ๕ อัตรา</p>	เห็นชอบ	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)

รองปลัดองคํการบรหการส่วนจําหวัด รักษาการแทน

ปลัดองคํการบรหการส่วนจําหวัดภูเก็ต

เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต